

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2025

Thực hiện Hướng dẫn số 210-HD/BTGTU, ngày 23/12/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác lý luận chính trị (LLCT) năm 2025; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh và tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện, của cơ sở trong tình hình mới; góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị năm 2025. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Trung tâm chính trị huyện; sự chỉ đạo và phối hợp của Ban Tuyên giáo Huyện ủy với Trung tâm chính trị huyện trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị.

2. Yêu cầu

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác LLCT; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả, sát với điều kiện thực tế của huyện. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, khảo sát quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2025

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nghị quyết của đảng bộ các cấp

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết các hội nghị Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn học tập, quán triệt các

ng nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng ban hành trong năm 2025. Đồng thời đẩy mạnh việc nghiên cứu, góp ý các dự thảo văn kiện đại hội Đảng cấp trên, văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung tuyên truyền, quán triệt chủ trương tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “*Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả*”; kịp thời triển khai việc học tập, quán triệt các chủ trương mới của Trung ương về sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện duy trì việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên định kỳ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chú trọng nâng cao chất lượng báo cáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

- Trung tâm Chính trị huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tốt thông tin về tình hình thời sự, chính sách ... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

2. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW năm 2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy (*Kế hoạch số 323-KH/HU ngày 30/12/2024*); gắn với quyết tâm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị.

- Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc chuyên đề năm 2025 “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đoàn kết; xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030*” gắn với nội dung chuyên đề “*Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam*”.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW năm 2025, bám sát chủ đề, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, triển khai cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch cá nhân (*hợp nhất với bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu*) sát chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, mô hình tiêu biểu gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phát hiện, nuôi dưỡng, nhân rộng điển hình tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2024.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động kỷ niệm 135 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025). Lựa chọn, giới thiệu, đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

3. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

- Tổ chức sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp đảm bảo nghiêm túc, chất lượng. Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị. Tăng cường nghiên cứu, tham mưu tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW, ngày 21/12/2017 về tổ chức trao đổi, đối thoại với các cá nhân có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân nội dung Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; nội dung các tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng¹; nội dung những bài viết, bài phát biểu, công trình nghiên cứu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

¹ Các tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới”; “Xây dựng chính đôn Đảng: một số vấn đề lý luận và thực tiễn”; “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”; Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”; “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”...

- Tăng cường tuyên truyền về những thành tựu lý luận và thực tiễn của Đảng ta qua 40 năm đổi mới. Đồng thời tổ chức thông tin, tuyên truyền những vấn đề mới về lý luận, thực tiễn đang đặt ra sau 40 năm đổi mới.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các kế hoạch, văn bản của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo 35 huyện về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 89-KL/TW ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

- Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội; chủ động đánh giá, dự báo chính xác tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực bằng nhiều hình thức; chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật.

4. Công tác giáo dục lý luận chính trị

4.1. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện tiếp tục tham gia thực hiện tốt Đề án phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

- Trung tâm Chính trị huyện tham mưu xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu đào tạo, đối tượng và điều kiện thực tiễn của huyện; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo các cấp; chủ động bổ sung, cập nhật kiến thức gắn nội dung bài giảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; tăng cường tổ chức thảo luận, trao đổi kinh nghiệm giữa các học viên; bổ sung nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các bài giảng.

Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, phương pháp kiểm tra, đánh giá. Tùy vào điều kiện thực tế, linh hoạt vận dụng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với từng đối tượng, kết hợp hài hòa giữa học tập với tham quan, thực tế ở các địa điểm di tích lịch sử cách mạng, di tích lịch sử, văn hóa trong và ngoài tỉnh, nhất là đối với các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, về giáo dục chủ nghĩa yêu nước.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 19/5/2021 về một số nội dung thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện; Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học phổ thông trên địa bàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện tăng cường phối hợp, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ; đẩy mạnh phát động tổ chức các hội thi, học tập, chia sẻ các bài học về lý luận chính trị trên Internet, mạng xã hội...

4.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị

Trung tâm Chính trị, các cơ quan liên quan tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên lý luận chính trị tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổng kết thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy, ưu tiên các đề tài, đề án, sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy lý luận chính trị.

Trung tâm Chính trị xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, phân công nhiệm vụ cụ thể công tác nghiên cứu khoa học cho giảng viên; cử cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ, có chất lượng trong công tác sơ kết, tổng kết, xây dựng các chương, đề án cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng theo các văn bản của Huyện ủy. Tổ chức bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn cho giảng viên bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả (*tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, dự giờ, thao giảng...*).

4.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện nền nếp việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên; chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác quản lý học viên; công tác nghiên cứu khoa học.

- Trung tâm Chính trị tổ chức tốt việc khảo sát, đánh giá chất lượng học viên sau đào tạo, bồi dưỡng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, nội quy học tập của học viên, đánh giá kết quả học tập của học viên.

5. Công tác lịch sử Đảng

- Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Thường vụ Huyện ủy; đẩy mạnh công tác giáo dục lịch sử Đảng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Trung tâm Chính trị huyện tiếp tục thực hiện sâu rộng, hiệu quả Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng - “*Đảng ta thật là vĩ đại*”.

- Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền sâu rộng lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng, các sự kiện lịch sử, các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, các nhân vật lịch sử, các lãnh tụ của Đảng, Nhà nước ... trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức, phù hợp với chức năng, thể mạnh của ngành, địa phương (*sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn; các phương tiện thông tin đại chúng; Internet và mạng xã hội...*). Chủ động, tích cực đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện

Tham mưu triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; theo dõi tiến độ thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ LLCT hàng tháng, quý, 6 tháng, năm về Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.

2. Các chi, đảng bộ trực thuộc

Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, căn cứ chức năng, nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác LLCT năm 2025 phù hợp với tình hình tại địa phương, đơn vị.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Huyện ủy,
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- Trung tâm Chính trị huyện,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Cao Trang Trọng

Phụ lục số 3:**TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN TRIỆT CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TW**

STT	Các cấp	Hội nghị trực tiếp		Hội nghị trực tuyến			Lồng ghép	Hình thức khác
		Số cuộc	Số người tham gia học tập	Số cuộc	Số điểm cầu	Số người tham gia học tập		
1	Cấp huyện							
2	Cấp cơ sở							
	Tổng							

Ghi chú:

- Mục lồng ghép: Nếu có tổ chức quản triệt lồng ghép trong các hoạt động khác tích dấu X. Làm rõ trong nội dung báo cáo phương thức thực hiện lồng ghép.

- Mục hình thức khác: Nếu có tổ chức quản triệt bằng hình thức khác tích dấu X. Làm rõ trong báo về các hình thức này.

- Thống kê từ khi ban hành Chỉ thị đến 31/12/2022.

Phụ lục số 4:**VIỆC HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ**

Năm	Việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng LLCT	Tỷ lệ CBDV chủ động xây dựng KH tự học tập LLCT	Việc học tập bồi dưỡng, cập nhật kiến thức LLCT đối với lãnh đạo, quản lý theo quy định	
			Số lượng CB được cử đi học	Chiếm tỷ lệ trong tổng số lãnh đạo, quản lý
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
Tổng				

Ghi chú: Thống kê từ khi ban hành Chỉ thị đến 31/12/2022.

Phụ lục số 5:**VIỆC TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG,
ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH**

TT	Nội dung	Số lượng
1	Chuyên trang, chuyên mục trên báo chí tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch	
2	Các fangage, facebook group, zalo group, các app, trang thông tin điện tử...	
3	Xuất bản sách, các ấn phẩm về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch	
4	Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn, các sự kiện văn hóa, văn nghệ, triển lãm có liên quan...	
5	Tổ chức trao đổi, đối thoại với các cá nhân có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng theo Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW, ngày 21/12/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương	
	Tổng các hoạt động	

Ghi chú: Thống kê từ khi ban hành Chỉ thị đến 31/12/2022.

